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“อุย” เมินขาดทุนลุยสูคาเงิน กนง.คงดอกเบ้ียนโยบายไมหว่ันคิวอียูโร

“อุย” ชมแบงกชาติ คุมคาบาทอยูหมัด หลังผานประสบการณโชกโชนจากสหรัฐฯ ทําคิวอี มั่นใจคิวอียูโร
จ๊ิบ!! แมจะขาดทุนก็ขอทําเพ่ือชาติ กนง.เสียงเร่ิมแตก 5 ตอ 2 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2% ลั่นใชเกณฑคุม
เงินทุนเคลื่อนยายแรงกวาลดดอกเบี้ย

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปดเผยถึงมาตรการรับมือเงินทุนไหลเขาของธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.) วา ตองขอชม ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) วาทําไดดีมากในการรับมือกับเงินทุน
ตางชาติท่ีเขามาในประเทศ ไทยเมื่อสัปดาหท่ีแลว เพราะตามปกติเมื่อมีเงินไหลเขา จะมีเงินดอลลารขายใน
ตลาดมาก คาเงินบาทจะแข็งข้ึนทันทีและมีผลกระทบผูสงออกอยางมาก แต ธปท.ทําอยางไรไมทราบคาเงินจึง
ไมแข็งคาข้ึน ซ่ึงสิ่งท่ีบอกวามีเงินทุนไหลเขามามากคือ หุนข้ึน มาเกือบ 100 จุด เงินไหลเขามามากขนาดน้ีแต
ธปท.ยังดูแลใหอัตราแลกเปลี่ยนอยูท่ีเดิมได จึงคอนขางสบายใจวาคงจะไมมีผลกระทบแลว อยางไร ก็ตาม
เทาท่ีติดตามสถานการณยังไมพบการเก็งกําไรท่ีผิดปกติ

“มาตรการคิวอี คือการเอาเงินเติมในระบบเศรษฐกิจของยุโรปจะทําเดือนละ 60,000 ลานยูโร ไปตลอด
เปนเวลาอีกหลายเดือน เราก็ตองเตรียมตัว ตื่นตัวตลอดเวลา ซ่ึง ธปท.ก็ตื่นตัวตลาดเวลา มันจะมาเปนพักๆ
อยางสัปดาหน้ียังไมเห็นมา แตสัปดาหท่ีแลว มาเต็มท่ี ธปท.ก็ตองดูแลเปนพักๆไป เร่ืองน้ีก็เคยเกิดข้ึนมาแลว
ตอนท่ีสหรัฐฯ เติมเงินเขาระบบเดือนละ 75,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนเวลาปคร่ึง เราก็ดูแลตัวเองได”

ผูสื่อขาวถามวา การท่ีเงินไหลเขาแบบน้ีจะทําให ธปท.ขาดทุนจนไมสามารถชําระหน้ีกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินไดหรือไม ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกลาววา ไมเกี่ยวกัน การชําระหน้ีกองทุนฟนฟูฯ จะมี
จังหวะท่ีไดมั่ง ไมไดมั่ง อยาไปพยายามทําสิ่งท่ีไมเปนปญหาแลวถามใหเปนปญหา จุดท่ีสําคัญคือวา ตอนท่ี



เงินไหลออกชวงท่ีผานมา ธปท.ก็มีกําไรไวรองรับตรงน้ีแลว การท่ี ธปท.กลาขาดทุนเพ่ือใหผูสงออกไมกระทบ
ถือเปนการทําหนาท่ีของ ธปท. ถาจะเอาสบายแบบอยูเฉยๆ มีก็กําไร ก็ไมตองทําหนาท่ี อยาไปคิดวาหนวยงาน
ของรัฐวัดผลงานแบบเอกชน ถาวัดผลงานแบบเอกชน เอกชนก็ตาย ธปท.ก็ทําตัวแบบทองไมรูรอน หาก ธปท.
จะขาดทุน ก็เปนการขาดทุนในบัญชี ไมเปนไรหรอก มันไมมีลมอยูแลว

สวนการเขาพบของนายหลุยส อี บริวเออร ผูแทนกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ได
เขาพบมีคําแนะนําตรงกับแผนงานท่ีไดเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปกอนหนาน้ีประกอบดวย 1.ใหเรงเร่ือง
งบประมาณการลงทุน เพ่ือใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนงบประมาณรายจายดําเนิน การไดเร็วกวาปท่ี
แลว 2.ไอเอ็มเอฟสนับสนุนการปรับโครงสรางราคานํ้ามัน และโครงสรางภาษีสรรพสามิตของราคานํ้ามัน และ
3.ไอเอ็มเอฟบอกวาสิ่งท่ีไทยตองปรับอีกเร่ืองคือโครงสรางภาษี ซ่ึงตรงกับท่ีไทยดําเนินการอยู ท้ังภาษีมรดก
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกลาววา ราคานํ้ามันท่ีปรับลดลง แตราคาอาหารจานเดียวไมปรับลดราคาลง หลังจาก
ท่ีปรับข้ึนราคาไปในชวงรัฐบาลชุดท่ีแลว ท่ีประกาศปรับคาแรงข้ันต่ํา 300 บาทท่ัวประเทศ ซ่ึงตนไดออกมา
เตือนรัฐบาลไปแลววา ถารัฐบาลประกาศผลีผลามปรับข้ึนคาแรง 300 บาท ราคาอาหารจานเดียวจะปรับข้ึน
ไปแลวไมยอมลง

“ภรรยาผมไปจายตลาด บอกวาราคาวัตถุดิบปรับลดลงแลว แตราคาอาหารจานเดียวยังไมยอมปรับ
ราคาลงสวนน้ีรัฐบาลจะเขาไปบีบเพ่ือใหปรับราคาอาหารจานเดียวลงก็คงไมได เพราะไมใชรัฐบาลคอมมิวนิสต
มีแตหนังสือ พิมพชวยได เขียนถึงบอยๆ ราคาก็จะลงเอง”

ดานนายเมธี สุภาพงษ ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย สายนโยบายการเงิน ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กลาววา กนง.มีมติ 5 ตอ 2 เสียงใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ี 2%
ตอป โดยคณะกรรมการ 2 เสียง มีความเห็นใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง แตกรรมการสวนใหญมองวา
เศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ของปกอนฟนตัวตอเน่ือง ขณะท่ีประเมินวาไตรมาสแรกของปน้ีจะขยายตัวไดใน
อัตรามากกวา 4% จากระยะเดียวกันของปกอน แสดงแนวโนมการฟนตัวตอเน่ือง โดยราคานํ้ามันท่ีปรับลดจะ
ชวยเพ่ิมความสามารถในการใชจายใหกับประชาชน ขณะท่ีภาครัฐมีการเรงลงทุนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นอกจากน้ี ท่ีประชุม กนง.ไดหารือถึงความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยายและปจจัยเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เศรษฐกิจโลก โดยสั่งให ธปท.จับตาการเคลื่อนยายของเงินทุนอยางใกลชิด โดยมองวา การรับมือกับความผัน
ผวนของเงินทุนเคลื่อนยาย การเก็งกําไรคาเงินบาทน้ัน ควรใชมาตรการในการ ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงมี
หลายมาตรการตั้งแตแบบออนไปถึงการออกเกณฑในการควบคุมเงินทุน สวนการใชนโยบายอัตราดอกเบี้ยใน
การดูแลเงินทุนเคลื่อนยาย ธปท. มองวาดอกเบี้ยมีผลตอเงินทุนเคลื่อนยายเปนสวนนอยเทาน้ัน

“คาเงินบาทวานน้ี (28 ม.ค.) ออนคาลงเล็กนอย ตามคาเงินดอลลารสิงคโปร เน่ืองจากสิงคโปรมีการ
เปลี่ยน แปลงระบบการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนจากท่ีเคยตรึงคาเงิน เพ่ือรับมือกับเงินทุนท่ีไหลเขาสิงคโปร



จํานวนมากในระยะตอไป ทําใหคาเงินภูมิภาคออนคาลง แตสําหรับไทยน้ัน กนง.มองวาเงินทุนท่ีจะไหลเขามา
จากการท่ียุโรปทําคิวอี จะไมมากเทาท่ีเคยเขามาในชวงสหรัฐฯ ทําคิวอี ดังน้ัน เงินทุนของไทยในขณะน้ีมีท้ัง
ไหลเขาและไหลออก”
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มาแลว! จอพักหนี้เกษตรกร 4 พันล. “หมอมอุย” โวรับมือทุนไหลเขาได-บาทไมแข็ง

“นายกรัฐมนตรี” ระบุ ธปท.เตรียมพรอมรับมือเงินทุนไหลเขา ยังไมจําเปนตองแทรกแซงเงินบาท เล็ง
หาแนวทางพักหน้ีเกษตรกร หวังเกษตรกรมีเงินใชจายมากข้ึน “หมอมอุย” ยันดูแลได บาทยังไมแข็งจนนาหวง
แจงมาตรการท่ีผานมาชวย “แกจน” ไดในระดับหน่ึง นายกฯเขาใจรัฐมีเงินใชจายจํากัด

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปดเผย
ภายหลังเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีท่ีธนาคารกลางยุโรปออกมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ (คิวอี) โดยการ อัดฉีดเงินเขาสูเศรษฐกิจเดือนละ 60,000 ลานยูโร วา ไดรับการยืนยันจาก ธปท.วา
ยังไมมีผลกระทบตอไทย เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยยังมีความเขมแข็งอยู จึงยังไมมีความจําเปนตองแทรกแซง
คาเงินบาท โดยเงินท่ีเขามาเก็งกําไรระยะสั้นยังไมมีผลกระทบ แตในระยะยาวอาจจะมีผลกระทบบ าง ซ่ึงไดมี
การเตรียมมาตรการรองรับไวแลว ขอใหมั่นใจวา ธปท.ยังสามารถดูแลได และไมตองกังวลวารัฐบาลจะมี
มาตรการเปลี่ยนแปลงภาษีในขณะน้ี



ดาน พล.ต.สรรเสริญ แกวกําเนิด รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา ในระหวางการประชุม
ครม.นายกรัฐมนตรีไดเปนหวงสถานการณเศรษฐกิจในภาพรวม เน่ืองจากราคานํ้ามันในตลาดโลกยังอยูใน
ระดับต่ํากวา 50 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล และจะมีเม็ดเงิน จากสหภาพยุโรป (อียู) ไหลเขามาประเทศไทย
จึงขอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจับตาดูทิศทางการเคลื่อนยายเงินทุนและการเก็งกําไรคาเงินดวย

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีมีความเปน หวงผูมีรายไดนอย ท้ังเกษตรกร ผูประกอบการ พอคาแมคา
จึงใหทุกกระทรวงฯท่ีเกี่ยวของหา มาตรการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร เชน การลดภาษีปจจัยการผลิต หางาน
สรางรายไดเสริมให เกษตรกร โดยอยากใหเปนมาตรการท่ีชวยเกษตรกรเปนกลุมใหญ สวนพอคาแมคาใหแต
ละจังหวัดจัดหาสถานท่ีท่ีมีผูคนสัญจรผานไปมา และจัดระเบียบพ้ืนท่ีเหลาน้ันและเปดเปนพ้ืนท่ีคาขายสินคา
หมุนเวียน

นอกจากน้ัน ใหกระทรวงพาณิชยลงพ้ืนท่ีตรวจสอบราคาสินคาอุปโภคและบริโภคตอเน่ืองดวย
นอกจากน้ี ใหทุกกระทรวงเรงรัดการเบิกจาย ท้ังงบลงทุนและงบกระตุนเศรษฐกิจตางๆ โดยมอบให พล.อ.
ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตรคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใชกอง
กําลังทหารเพ่ือแกปญหาใหแตละกระทรวงท้ังการตรวจสอบการทุจริต และการเรงรัดการเบิกจาย

นอกจากน้ี นายกฯ ยังสั่งใหนายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หาแนวทางพักหน้ีเกษตรกรซ่ึงมีอยูประมาณ 4,000 ลานบาท โดยใหไปศึกษาแนวทางการพักหน้ี ขอดีและ
ขอเสียของการพักหน้ี โดยใหนํากลับมาเสนอโดยเร็ว เน่ืองจากมองวาหน้ีสินท่ีเกษตรกรมีอยูเปนสวนหน่ึงท่ีทํา
ใหมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลไมไดผลเทาท่ีควร เพราะรายไดท่ีเกษตรกรเพ่ิมข้ึน จากการชวยเหลือ
ของรัฐบาล เกษตรกรตองนําไปใชหน้ีท่ีมีอยู  หากมีการพักหน้ีในสวนน้ีเกษตรกรจะมีกําลังซ้ือมากข้ึน

ขณะท่ี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กลาวถึงมาตรการการตั้งรับการทําคิวอีของสหภาพ
ยุโรปวา ในสัปดาหท่ีผานมาเร่ิมมีเงินทุนไหลเขาประเทศไทยซ่ึง ธปท.ไดดูแลเร่ืองเงินทุนไหลเขาไดดีมาก เห็น
ไดจากคาเงินบาทท่ีไมไดผันผวน แมตลาดหุนไทยจะข้ึนไปสูงถึง 1,600 จุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ธปท.ทําหนาท่ี
ตรงน้ีไดดีแลว จึงไมตองใชเคร่ืองมืออื่นๆ เพ่ิมเติมอีก

รองนายกรัฐมนตรียังกลาวถึงกรณีถูกตั้งคําถามจาก คสช.และ ครม.วามาตรการชวยเหลือเกษตรกรยัง
ไมชวยใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึนวา การทําอะไรตองมีหลักการ ซ่ึงกอนหนาน้ี ผมก็ออกมาตรการเพ่ิมรายไดให
ชาวนา 39,000 ลานบาท จายเงินใหชาวนา 1,000 บาท ท่ีมีไรนาไมเกิน 15 ไร คิดเปนการเพ่ิมเงินใหชาวนาได
ราคาขาวเพ่ิมประมาณ 1,500 บาทตอตัน หรือทําใหไดรับเงินเฉลี่ย 9,500 บาทตอตัน จะใหมากกวาน้ีก็ไมได
เพราะงบประมาณจํากัด สวน ยางพาราก็ดึงราคายางจนถึง 62 บาทตอ กก.แลว แถมมีเงินเพ่ิมอีก 1,000 ตอ
ไร ท่ีขณะน้ีไดจายเงินชาวสวนยางไปกวา 700,000 ครอบครัวแลว จากเปาหมาย 850,000 ครัวเรือน ซ่ึงทําให
ชาวสวนยางไดเงินเพ่ิมข้ึนประมาณกิโลกรัมละ 5 บาท คิดวาเปนการทําใหไดกําไรจากการขายเพ่ิมอีก 65-66
บาทตอ กก.



“ตอนน้ี ครม.เขาใจมากข้ึนแลว และท่ีทํา อยูเปนชุดๆ ผมอธิบายนายกรัฐมนตรีแลว วา ใครไดเงินไป
แลวเทาไร นายกฯก็เร่ิมเห็นผลแลว ขณะน้ีเราจะตองแกปญหาภัยแลงซํ้าซากกอน อยางคอยเปนคอยไป ไมได
มีเงินถุงเงินถัง ตอนน้ีก็กระตุนงบลงทุน เนนการสรางโรงเรียน เน่ืองจากเปนจังหวะท่ีชาวนาเกี่ยวขาวเสร็จไมมี
งานทํา จะไดมาซอมและสรางโรงเรียนเพ่ือสรางรายได”

ขาวจากหนงัสือพิมพ ไทยรฐั
ฉบับวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

ปฏิรูปวิธีคิด...ลดตนทุน

ผูจัดงาน HORTI-ASIA 17-19 ม.ีค.2558 ท่ีไบเทค บางนา พาไปดูการทําเกษตรแบบมีอนาคต ไปดูการ
ทําสวนลําไย คุณนิโรจน แสนไชย เกษตรกร ต.วังผาง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน ไมเพียงแตเกษตรกรท่ัวไป
จะตองนําไปเปนแบบอยาง...ภาครัฐท้ังขาราชการและผูมีอํานาจเขามาบริหารประเทศควรจะเอาเยี่ยงวิธีคิดไป
ปฏิบัติดวย ท่ีพรํ่าเพรียกเรียกรองใหเกษตรกรลดตนทุน รูไหม ตรงไหนท่ีเปนตนทุนหลักของเกษตรกรในวันน้ี
และจะมีวิธีลดตนทุนใหไดผลจริงอยางไร

รูไหมวา คาแรงวันละ 300 บาท ท่ีใครๆบนวาแพง ก็ยังหาแรงงานไมไดเลย...ตองวันละ 500 บาท แถม
ดวยเลี้ยงขาว เลี้ยงเหลา น่ันแหละถึงจะจางคนมาทํางานได ...วันน้ีคาแรงเปนตนทุนหลักในการทําเกษตร จะ
ลดตนทุนใหอยูรอดและมีกําไรอยูได คุณนิโรจนใชวิธีจางแรงงานใหนอยท่ีสุดเทาน้ันเอง

ท่ีเร่ิมดวยการปฏิรูปวิธีคิดทําสวน ทําตั้งแตเร่ิมปลูกใหม ออกแบบวางผังติดตั้งระบบใหนํ้า เพ่ือจะได
จางคนมารดนํ้าใหนอยลง ทุกปหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจะตัดแตงกิ่งใหแตกยอดออนปละ 3 คร้ัง บังคับใหตน



ลําไยไมสูงเกิน 2.5 เมตร นอกจากจะชวยใหตนลําไยไดสะสมอาหารเต็มท่ีใหลูกท่ีสมบูรณแลว การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทําไดงาย ไมตองใชแรงงานเยอะ การตัดแตงกิ่งแมจะตองใชคน แตเพ่ือใหไดผลงานท่ีเร็วข้ึน เอาเคร่ือง
ตัดหญามาดัดแปลงใชเลื่อยวงเดือนเขาไป แคไมกี่นาทีตัดแตงกิ่งไดหมดตน ดีกวาใชคนตัดท่ีกินเวลาตนละ
เปนช่ัวโมง...การบํารุงรักษา ตัดหญากําจัดวัชพืช ฉีดพนยาลวนแตใชเคร่ืองจักรกลทุนแรงท้ังสิ้น ปฏิรูปวิธีคิด
ทําเกษตรลดตนทุนคาแรงน่ีแหละ ไมวาลําไยจะราคารวงลงไปแคไหน สวนน้ีอยูรอดและมีกําไรไดตลอด ไม
ตองออกมาปดถนนประทวงเหมือนสวนอื่นๆ

คุณนิโรจนยังฝากบอกถึงรัฐบาลวา ถาคิดจะชวยเหลือใหเกษตรกรอยูรอดไดจริง โปรดชวยกันคิดหาวิธี
ทําใหเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีราคาถูกลง เพ่ือลดตนทุนคาแรงใหไดเทาน้ันก็พอ สวนโครงการคิดมโนฟรุงฟร้ิง
แจกเงินไรละพัน ลดละเลิกกันซะที ชาวบานไมตองการ.

“ชมชื่น ชูชอ”

ขาวจากหนงัสือพิมพ คมชัดลึก
ฉบับวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาวไทยความหวังใหเปนเลิศในเอเชีย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาวไทยความหวังใหเปนเลิศในเอเชีย : ดลมนัส กาเจรายงาน

แมประเทศไทยจะเสียแชมปสงออกขาวในตลาดโลกมาแลว 2 ป แตเปนการเสียแชมปท่ีเกิดมาจาก
ความผิดพลาดดานนโบายของรัฐบาล ท่ีนําโครงการรับจํานําขาวเปลือกตันละ 1.5 หมื่นบาท ท่ีสูงกวาทองตลาด
ทําใหไมสามารถระบายขาวสูตลาดโลกได แตหากยอนไปอดีตจะพบวา ประเทศไทย เปนประเทศท่ีสงออกขาว
มากท่ีสุดในโลกมายาวนานกวา 30 ป ในแตละปไทยจะสงออกขาวประมาณปละ 8-10 ตัน แตน่ันไมไดแปลวา
ประเทศไทยจะผลิตขาวมากท่ีสุดในโลก หากแตไทยเปนประเทศท่ีผลิตขาวมาอันดับท่ี 6 รองจากประเทศจีน



ซ่ึงมีผลผลิตกวาปละ 140 ลานตัน อยางลาสุดฤดูกาลผลิตป 2556/2557 จีนผลิตขาวจํานวน 142.35 ตัน คาด
วาในป 2557/2558 จีนจะมีผลผลิตขาว 144.50 ตัน ตามดวยอินเดีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ เวียดนาม และ
ไทย ซ่ึงมีผลผลิตปท่ีผานมาอยูท่ี 20.46 ตัน คาดวาฤดูกาลหนา 20.50 ลานตัน (ดูกราฟฟก)

อยางไรก็ตาม หลังจากน้ีไปทางกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศยุทธศาสตรขาว
ไทยชัดเจนเปนฉบับท่ี 3 สําหรับการพัฒนาขาวไทยในรอบป 2558-2562 บนเวทีเสวนา และเปด "โครงการ
ริเร่ิมขาวท่ีดีข้ึนแหงเอเชีย" จัดโดย เบเตอร ไรค อินเทีนทีฟ เอเชีย (Better Rice Initiative Asia) หรือ เบรีย หรือ
โครงการริเร่ิมขาวท่ีดีข้ึนแหงเอเชีย รวมกับโครงการภายใตองคการความรวมมือดานอาหารของเยอรมัน หรือ จี
เอฟพี และบริษัทไบเออร ครอปซายน ณ โรงแรมสุนียแกรนด จ.อุบลราชธานี เมื่อสัปดาหท่ีผานมา

ดร.อภิชาติ พงษศรีหดุลชัย ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวระหวางเปดงาน
วา เบรีย เปนองคกรท่ีสงเสริมการผลิตขาวอยางยั่งยืนและคุณภาพขาวท่ีดีข้ึนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ
อาเซียน ซ่ึงจะนําไปสูความมั่นคงทางอาหารของโลก เมื่อประชากรโลกท่ีมีอยูกวา 7,000 ลานคน ในปจจุบัน
จะเพ่ิมข้ึนมากกวา 9,000 ลานคน ในป 2593 หรือ 27 ปขางหนา สําหรับประทศไทยน้ันถือวาขาวเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ ท่ีประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกขาวรายใหญท่ีสุดและเปนผูผลิตอันดับท่ี 6ของโลก ซ่ึง
รัฐบาลมีนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีสอดคลองกับโครงการเบรีย ท่ีประเทศไทยกําหนดยุทธศาสตรขาวไทยและ
จะดําเนินการใน 6 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร และรอยเอ็ด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนภาคกลางท่ี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

"วิสัยทัศนสําหรับขาวของรัฐบาลคือ ไทยเปนผูนําการคาขาวในตลาดโลกและกลไกตลาดมี
ประสิทธิภาพสามารถสรางความสมดุลใหแกทุกภาคสวนและเปนแหลงผลิตขาวท่ีมีประสิทธิภาพ ชาวนามี
ความเปนอยูท่ีดีองคกรชาวนามีความเขมแข็ง" ดร.อภิชาติ กลาว

สําหรับกลยุทธการผลิตขาวสําหรับป 2558-2562 ดร.อภิชาติ ระบุวา จะมุงเนนไปท่ี 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร คือ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีปลูกและปริมาณผลผลิตขาวใหเหมาะสม, การเพ่ิมประสิทธิภาพ, การ
ผลิตขาวการยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมมูลคาขาว, การสรางความเขมแข็งแกชาวนาและองคกรชาวนา
นอกจากน้ียังกําหนดกลยุทธการตลาดขาว ประกอบดวย แผนพัฒนาขาวท่ียั่งยืนและมีเสถียรภาพสรางความ
เปนธรรมในระบบการคาขาวสงเสริมและผลักดันการใชมาตรฐานการผลิตและการคาใหไดมาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพระบบการคาขาวสรางคานิยมการบริโภคขาวการสรางนวัตกรรมขาว และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการดานโลจิสติกส



ดาน นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการขาว ไดเสนอโครงการปรับโครงสรางการผลิตขาวเพ่ือ
แกไขปญหาของอุตสาหกรรมโดยรวม และสรางความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน มีเน้ือหาวา ประเทศ
ไทยมีปริมาณผลผลิตขาวเกินความตองการ 4.43 ลานตันขาวเปลือก หรือ 2.92 ลานตันขาวสารตอป แต
กระน้ันประสิทธิภาพการผลิตต่ํา โดยเฉพาะขาวท่ีปลูกในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมถึง 11.2 ลานไร จําเปนตองบริหาร
อุปทานใหสอดคลองกับอุปสงค โดยลดปริมาณขาวคุณภาพต่ํา เพ่ิมขาวคุณภาพดี เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ขาวสําหรับ "ตลาดเฉพาะ" หรือ "Niche Market" มากข้ึน ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมรายไดของชาวนา

ขณะท่ี นายสินชัย สวัสดิชัย ผูจัดการสํานักงานประจําประเทศไทยและพมา บริษัท ไบเออร ครอป
ซายน ระบุวา ไบเออรฯ เปนพันธมิตรภาคเอกชนของ เบรีย นอกเหนือจากกรมการขาว องคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) และอื่นๆ บริษัทตองการท่ีจะมีสวนรวมในการเพ่ิมผลผลิตขาวและลด
ตนทุนการผลิตในการทํานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือใหเกษตรกรรายยอยมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน

นับเปนอีกมิติหน่ึงในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาขาวไทยท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีมี
ความตั้งใจในการยอกระดับคุณภาพของขาวไทยทุกมิติ เพ่ือใหขาวไทยเปนท่ียอมรับของท่ัวโลกและยกฐานะ
ความเปนอยูของเกษตรกรไทยอยูดีกินดีอีกดวย

เนนอุตสาหกรรมขาวไทยใหดีขึ้น

นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผูอํานวยการโครงการ เบรีย ภูมิภาค กลาววา เบรียอยูภายใต จีเอฟพี
ตั้งข้ึนมาเพ่ือชวยพัฒนาการผลิตขาวและโภชนาการขาว โดยการใชวิธีการแบบองครวมหวงโซคุณคา เพ่ือ
เสริมสรางรายไดของผูผลิตและโภชนาการของครอบครัวเกษตรกรผูยากจน ความรูและการถายทอด
เทคโนโลยี และการสงเสริมการใหบริการทางการเกษตร จะชวยเพ่ิมระดับการผลิตในการเพาะปลูกขาว เบรีย
จะชวยใหประเทศท่ีโครงการดําเนินอยูบรรลุการพัฒนาทางภาคเกษตรและอาหารแหงชาติ ท้ังน้ี เบรียมีการ
ดําเนินการในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส

ดังน้ันการจัดเสวนาและเปดโครงการริเร่ิมขาวท่ีดีข้ึนแหงเอเชียของเบรีย เพ่ือเปนเวทีท่ีเปดกวาง
ใหแกเกษตรกรจากศูนยขาวชุมชนและผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของและภาครัฐไดหารือเกี่ยวกับปญหาและแสดง
ความคิดเห็นท่ีสรางสรรคอยางตรงไปตรงมา โดยมีวัตถุประสงคในการเสริมสรางหวงโซมูลคาขาวไทยและ
บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนตางๆ และเกษตรกร เพ่ืออุตสาหกรรมขาวไทยท่ีดีข้ึนน่ันเอง


